

BÁO CÁO

Tình hình tổ chức và tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015; Thông tri số 13/TT-MTTW-BTT ngày 19/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn MTTQ Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Kế hoạch số 515/KH-MTTQ-BTT ngày 27/4/2021 về tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện báo cáo kết quả tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri và tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Trên cơ sở Quyết định số 08/QĐ-UBBC ngày 03/3/2021 của Ủy ban bầu cử huyện về việc ấn định, công bố đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử; Quyết định số 17/QĐ-UBBC ngày 26/4/2021 của Ủy ban bầu cử huyện về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại các đơn vị bầu cử. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chủ động phối hợp với Thường trực HĐND, UBND huyện và các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch số 515/KH-MTTQ-BTT ngày 27/4/2021 về tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã khẩn trương, kịp thời ban hành Công văn số 522/MTTQ-BTT ngày 29/4/2021 về thay đổi số cuộc tiếp xúc cử tri, Công văn số 524/MTTQ-BTT ngày 09/5/2021 về triển khai tiếp xúc cử tri của ứng cử viên đại biểu đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 nhằm thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn về phòng chống dịch Covid-19, theo đó tăng cường hình thức vận động bầu cử thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: phát thanh, truyền thông lưu động...

II. KẾT QUẢ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI VẬN ĐỘNG BẦU CỬ ĐỐI VỚI NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP

1. Đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện

Huyện Tòa Chùa được chia thành 8 đơn vị bầu cử theo Quyết định số 08/QĐ-UBBC ngày 03/3/2021 của Ủy ban bầu cử huyện về việc ấn định, công bố đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND huyện khóa XXI nhiệm kỳ 2021 – 2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chủ động phối hợp với Thường trực HĐND, UBND huyện, cá nhân những người ứng cử và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn thông nhất kế hoạch, nội dung chương trình tiếp xúc cử tri đối với từng đoàn ứng cử viên, tạo điều kiện tốt nhất để các ứng cử viên được tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đảm bảo mỗi ứng cử viên tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử ít nhất 03 cuộc. Tuy nhiên, thực hiện chủ trương phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã thông nhất với Thường trực HĐND, UBND, cá nhân người ứng cử giảm số cuộc tiếp xúc từ 03 cuộc xuống còn 02 cuộc.

Kết quả, tính đến ngày 13/5/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp với T.T HĐND, UBND huyện, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn tổ chức được 16 cuộc tiếp xúc cử tri cho 08 đoàn với 56 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 (tổ chức hội nghị tiếp xúc trực tiếp tại 10 xã, 03 thôn, bản; tổ chức gián tiếp thông qua truyền lưu động tại 02 xã và 01 thôn) với 695 cử tri tham dự. Qua hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã có 47 ý kiến tham gia, trao đổi với các ứng cử viên. Các ý kiến của cử tri đã được các ứng cử viên và đại diện đoàn ứng cử viên ghi nhận và trao đổi trực tiếp với cử tri trên tinh thần trao đổi dân chủ, thẳng thắn và cởi mở giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện đều đáp ứng được tâm tư nguyện vọng mà cử tri đã gửi gắm.

2. 1. Đối với người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã

Căn cứ kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và tình hình thực tế của địa phương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã đã chủ động báo cáo cấp ủy, phối hợp với chính quyền cùng cấp xây dựng kế hoạch, lựa chọn ít nhất 01 điểm tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho các ứng cử viên ứng cử HĐND cấp xã. Trước diễn biến dịch bệnh Covid-19 đồng thời thực hiện theo Hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về việc tiếp xúc cử tri, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã chủ động áp dụng các hình thức vận động bầu cử phù hợp đảm bảo phòng, chống dịch theo đúng yêu cầu chỉ đạo trong công tác vận động bầu cử.

Cấp xã đã tổ chức được 121/121 cuộc cho 460 ứng cử viên đại biểu HĐND xã, thị trấn tiếp xúc cử tri vận động bầu cử; tổng hợp được 180 ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Các cuộc tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 diễn ra đảm bảo theo đúng luật định và thời gian quy định.

III. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ VÀ NGUYỆN VỌNG CỦA CỬ TRI ĐỐI VỚI CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP

1. Về điện lưới quốc gia, nước sạch ở nông thôn

- Cử tri các xã Mường Báng; cử tri thôn Đề Can Hồ xã Trung Thu... đề nghị UBND huyện, ngành Điện lực quan tâm, triển khai xây dựng hệ thống đường điện

đến những thôn, bản vùng cao hiện nay chưa có điện lưới nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và phát triển sản xuất.

- Cử tri thôn Háng Pàng, thôn Nậm Bành xã Huổi Sớ; cử tri thôn Bản Lịch 2, Thôn Pàng Dề B xã Xá Nhè; cử tri thôn Đê Can Hồ xã Trung Thu; cử tri thôn Tà Si Láng, thôn Huổi Chăng xã Tủa Thàng và cử tri xã Mường Báng đề nghị nhà nước đầu tư đường nước sinh hoạt và các bể chứa nước để nhân dân có nước sinh hoạt.

2. Giao thông, thủy lợi

- Cử tri thôn Đê Chu- xã Tủa Thàng, Bản Lịch 2- xã Xá Nhè, thôn Háng Pàng- xã Huổi Sớ đề nghị nhà nước tu sửa lại các kênh mương đã bị hư hỏng, bỏ hoang và đầu tư xây mới kênh mương để nhân dân có nước sử dụng phục vụ sản xuất.

- Cử tri xã Sín Chải đề nghị Đảng, nhà nước quan tâm đầu tư đường đến các khu sản xuất để thuận lợi cho nhân dân đi lại, vận chuyển hàng hóa.

3. Về đất đai, địa giới hành chính

- Hiện nay, trên địa bàn toàn huyện còn nhiều vụ việc tranh chấp đất đai phức tạp, kéo dài vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan tham mưu, giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp để Nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, bảo đảm an ninh - trật tự tại cơ sở.

- Cử tri xã Sín Chải đề nghị huyện giải quyết tranh chấp gianh giới giữa thôn Lâu Câu phình, xã Lao Xá Phình với xã Tà Sín Thàng.

4. Về chế độ chính sách

- Cử tri xã Sín Chải, cử tri Bản Nong Hung, xã Mường Báng đề nghị huyện quan tâm, kiến nghị với cấp có thẩm quyền về chế độ phụ cấp đối với các chức danh của chi hội công tác tại các thôn bản.

- Cử tri thôn Huổi Trắng, xã Tủa Thàng đề nghị huyện thanh toán tiền hỗ trợ sản xuất và nước sinh hoạt cho người dân nếu không cử tri sẽ không đi bầu cử.

- Cử tri thôn Tà Huổi Tráng 2, xã Tủa Thàng đề nghị huyện quan tâm đầu tư đường nội thôn của hậu tái định cư thủy điện Sơn La để nhân dân đi lại bớt khó khăn.

5. Về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm

Cử tri phản ánh hiện nay, tình trạng xả rác bừa bãi vô ý thức của một số người dân gây ô nhiễm môi trường đã ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng, nhất là ở các khu vực thị trấn, thị tứ, những nơi họp chợ và tại khu vực khai thác, chế biến đá tại các điểm mỏ trên địa bàn huyện nhất là vào mùa khô gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân xung quanh cũng như hoạt động sản xuất. Đề nghị UBND huyện quan tâm, chỉ đạo các ngành, chính quyền địa phương làm tốt công tác bảo vệ môi trường trong việc thu gom rác thải sinh hoạt, khai thác chế biến đá; tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị, đồng thời có quy định xử lý nghiêm những hành vi cố ý làm ô nhiễm môi trường.

Ngoài những ý kiến, nguyện vọng đã nêu, cử tri trong huyện cũng mong muốn những ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp nếu trúng cử cần tăng cường hơn nữa hoạt động giám sát của người đại biểu, tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí; quan tâm hơn nữa đến đời sống của Nhân dân, thực hiện tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau mỗi kỳ họp HĐND các cấp và tiếp xúc thường xuyên để có thể nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của Nhân dân và quan trọng là nói lên được tiếng nói của Nhân dân trong các kỳ họp HĐND các cấp tại địa phương.

Trên đây là Báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về tình hình tổ chức và tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của cử tri tại hội nghị tiếp xúc giữa cử tri vận động bầu cử của người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn huyện./.

Nơi nhận:

- T.T Huyện ủy;
- T.T HĐND, UBND huyện;
- BTT MTTQ huyện;
- Lưu: MTTQ.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Trung Thành